



ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๑๐๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๗๔
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกร่วมกับภาคประชาสังคม เพื่อสกัดกั้น ระงับยับยั้ง และลดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการร่วมบูรณาการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเข้าร่วมเป็น “เครือข่าย PACC ด้านทุจริต” โดยการเปิดรับสมัคร และสรรหาเครือข่ายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสมัคร เพื่อคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่สนใจได้รับทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินกร ดิสูยา)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่



บันทึกข้อความ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 496
- อ.ก.พ. ๒๕๖๘
วันที่

ส่วนราชการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (สนง.ศปท.) โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ภายใน ๕๕๐๘

ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๗๕ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๐๒/๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกร่วมกับภาคประชาสังคม เพื่อสกัดกั้น ระวังยับยั้งและลดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการร่วมบูรณาการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเข้าร่วมเป็น “เครือข่าย PACC ด้านทุจริต” โดยการเปิดรับสมัครและสรรหาเครือข่ายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสมัคร เพื่อคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานหรือเครือข่ายภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่สนใจได้รับทราบ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พร้อมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังกล่าวด้วย รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR Code ท้ายเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายศิริพันธ์ ศรีกิ่งพล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ 5052
 วันที่ 27 ม.ค. 2568

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.มท.) โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑
 ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๑๕๕๕ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและ
 เฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ว่าได้ขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกร่วมกับ
 ภาคประชาสังคม เพื่อสกัดกั้น ระวังยับยั้งและลดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 เพื่อส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการร่วม
 บูรณาการในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 กับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเข้ามามีส่วนร่วมเป็น “เครือข่าย
 PACC ด้านทุจริต” ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมรวมตัวกันในการป้องกันและเฝ้าระวัง
 การทุจริต การรณรงค์ให้ความรู้ การแจ้งเบาะแส นำไปสู่การยกย่องเครือข่ายที่มีผลดำเนินการด้านการป้องกัน
 การทุจริตในพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยการเปิดรับสมัครและสรรหาเครือข่าย
 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสมัคร เพื่อคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบ
 ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัคร
 และคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงาน
 หรือเครือข่ายภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่สนใจได้รับทราบ

กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและเครือข่าย
 ภายใต้หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
 จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

da

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
 เลขรับ 380
 วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘
 เวลา 10:20 น.



เอกสาร

๒๗-๐๑-๖๘



ศปท.มท	กระทรวงมหาดไทย
115	กองการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
20 ม.ค. 64	วันที่ 20 ม.ค. 2568
สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 2	2911

ที่ ปป ๐๐๑๐/วศ

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริต ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกเครือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัล จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกร่วมกับภาคประชาสังคม เพื่อสกัดกั้น ระวังยับยั้ง และลดโอกาส การทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการร่วมบูรณาการในการป้องกันและ เฝ้าระวังการทุจริต หรือร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ เฝ้าระวังการทุจริต หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเข้าร่วมเป็น “เครือข่าย PACC ด้านทุจริต” ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมเพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมรวมตัวกันในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต การรณรงค์ให้ความรู้ การแจ้งเบาะแส นำไปสู่การยกย่องเครือข่ายที่มีผลดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ให้เป็น “เครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต” จึงมีการสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยการเปิด รับสมัครและสรรหาเครือข่ายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสมัครและ คัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เพื่อเข้ารับการ พิจารณาและคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ ๒ มกราคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ให้กับหน่วยงานในสังกัดและ เครือข่ายที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายต้นแบบฯ รายละเอียดปรากฏตาม QR code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรหมพรรณ สายทองคำ)

ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
กลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจริต
โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๔๐๕



หลักเกณฑ์ฯ
และใบสมัคร



ที่อยู่จัดส่งเอกสาร



แผ่นประชาสัมพันธ์ฯ

สำนักงาน ป.ป.ท.

เปิดรับสมัครคัดเลือก
เครือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัล



“เครือข่ายต้นแบบ ในการป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิธีการสมัคร

- 1 สมัครด้วยตนเอง
โดยยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงาน ป.ป.ท. (พื้นที่ กทม.) และสำนักงาน ปปท. เขต 1-9
- 2 หน่วยงานของรัฐ/เอกชน/องค์กรอิสระ
เสนอชื่อเครือข่ายที่มีคุณสมบัติต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการสมัครและคัดเลือกฯ
- เขตพื้นที่ กทม. ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่
กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.
- เขตพื้นที่ ปปท. เขต 1-9 ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่
ปปท. เขต 1-9

ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2568
(วันที่ไปรษณีย์ประทับตรา)



หลักเกณฑ์การคัดเลือก
เครือข่ายต้นแบบฯ



ใบสมัครเครือข่าย
ต้นแบบฯ



เบอร์ติดต่อและที่อยู่
สำหรับส่งเอกสาร